

Số: 128/BC-HĐND

Nha Trang, ngày 15 tháng 7 năm 2017

## BÁO CÁO

**Kết quả giám sát chuyên đề Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 23/12/2016  
việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 02  
Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI**

Thực hiện Điều 74 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015 và Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2017; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức giám sát chuyên đề "Về việc thực hiện Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 02 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI".

Qua xem xét Báo cáo số 3805/UBND-VP ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố và làm việc trực tiếp với đơn vị; ý kiến của các thành viên tham dự, Đoàn giám sát báo cáo kết quả như sau:

### **I- Đánh giá chung:**

Tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 02, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp, phân loại được 135 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Qua giám sát của của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố (tháng 11/2016) Kết quả giải quyết:

- Có 64/135 (tỷ lệ 47,4%) ý kiến, kiến nghị cử tri đã được trả lời, giải quyết;
- Có 59/135 (tỷ lệ 43,7%) ý kiến, kiến nghị cử tri đang triển khai giải quyết;
- Có 12/135 (tỷ lệ 08,9%) ý kiến, kiến nghị cử tri chưa giải quyết;
- Có 05/135 (tỷ lệ 03,7%) ý kiến, kiến nghị cử tri khi giải quyết phải phối hợp với các cơ quan của tỉnh;

Tại Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giải quyết xong các kiến nghị đang được giải quyết (59 kiến nghị), 12 kiến nghị chưa giải quyết và rà soát 5 kiến nghị phải phối hợp với cấp trên khi giải quyết (tại các phụ lục đính kèm Nghị quyết 100/NQ-HĐND).

### **Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy:**

- Có 25/76 ý kiến, kiến nghị cử tri đã được Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết (chiếm tỷ lệ 32,89%)(kèm theo phụ lục 1).

- Có 46/76 ý kiến cử tri thành phố vẫn còn đang chỉ đạo giải quyết nhưng chưa có kết quả, nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm, còn sơ sài, chưa rõ trách nhiệm của cơ quan giải quyết (chiếm tỷ lệ 60,52%) (kèm theo phụ lục 2).

- Có 4/76 ý kiến cử tri thành phố đã có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh nhưng vẫn chưa được phối hợp giải quyết hoặc trả lời còn chung chung, không biết giải quyết như thế nào? (kèm theo phụ lục 3)

## **II- Đánh giá kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri:**

### **1- Một số kết quả đạt được:**

Qua giám sát, sau khi có Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết; một số ý kiến đã được giải quyết, góp phần giải quyết được những nguyện vọng, nhu cầu bức xúc chính đáng của người dân như: vệ sinh môi trường; trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông...

### **2- Hạn chế và tồn tại:**

- Tổng số kiến nghị cử tri qua giám sát trước đây chưa giải quyết là 76 kiến nghị. Tuy nhiên từ tháng 12/2016 đến nay chỉ giải quyết xong 26 ý kiến, còn 50 ý kiến đang và sẽ giải quyết là quá chậm.

- Một số phòng, ban vẫn còn thiếu trách nhiệm, còn chậm trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết các kiến nghị của cử tri còn để nợ đọng; giải quyết không dứt điểm các kiến nghị cử tri.

- Vẫn còn nhiều nội dung trả lời kiến nghị của cử tri mang tính chất chung chung như “đã chỉ đạo”, “đang”, “sẽ”... một số nội dung trả lời còn chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị, chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi; chưa nghiên cứu để có giải pháp giải quyết phù hợp những vấn đề bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn.

## **III- Kiến nghị:**

### **Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chuyên môn:**

- Có giải pháp cụ thể, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như: Xác định rõ thời gian thực hiện, nguồn lực... để tiếp tục trả lời các kiến nghị đang được giải quyết (50 ý kiến, kiến nghị của cử tri được nêu tại các phụ lục đính kèm). Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải quyết và trả lời ý kiến cử tri. Thường xuyên theo dõi các chỉ đạo đối với cấp dưới trong việc giải quyết kiến nghị cử tri. Xem xét trách nhiệm các tập thể và cá nhân liên quan đến

việc tham mưu, giải quyết các kiến nghị của cử tri nhưng không thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện mà không có lý do chính đáng.

Đoàn giám sát kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND; UBND tỉnh Khánh Hòa
- Thường trực Thành ủy; HĐND thành phố;
- UBND; UBMT thành phố;
- Các ban xây dựng đảng Thành ủy;
- Các đoàn thể, phòng, ban thành phố;
- Thường trực HĐND; UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- 39 đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;
- Lưu: VT + A. Chương.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Nguyễn Lê Đình Trị  
CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ**

## PHỤ LỤC 1

### CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ GIẢI QUYẾT (25 CÂU)

**Câu 5.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết tình trạng ngập lụt, úng nước khi trời mưa tại Tổ Duy Hòa (Cử tri phường Xương Huân).

**Câu 6.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đậu đỗ xe trái phép tại các quán cà phê Bảo Tàng, Baradise, Yasaka... (và nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố). Hiện nay thường xuyên lấn chiếm lòng vỉa hè để giữ xe cho khách, nhiều hôm để xe mô tô xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông (Cử tri phường Xương Huân).

**Câu 11.** Hiện nay một số khách sạn hạ giá cho thuê phòng đối với du khách Trung Quốc như vậy là có đúng quy định về giá không? công tác kiểm tra, xử lý như thế nào, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho cử tri biết (Cử tri phường Vạn Thắng).

**Câu 13.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra và di dời trụ điện tại hẻm 15 khu vực nhà trẻ 2/4 đường Trần Quý Cáp vì trụ điện này khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông; chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xử lý, sắp xếp việc lấn chiếm vỉa hè để buôn bán tại khu vực trụ điện này (Cử tri phường Vạn Thắng).

**Câu 16.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho người dân được tự xây dựng mộ phận của người đã mất tại nghĩa trang phía Bắc và phía Nam thành phố. Vì vừa qua, có tình trạng người nhà xin tự xây dựng nhưng Ban Quản lý nghĩa trang không cho. Nhưng khi người nhà có quen biết với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thì được cho xây dựng, và khi đó, giá xây dựng ngôi mộ thực tế thấp hơn trước đó, nếu giao cho nhà thầu (nhà thầu xây dựng đòi giá rất cao, chênh lệch khoản 20.000.000 đồng). Hiện nay, vẫn còn hiện tượng cai thầu xây dựng mộ như thời kỳ trước đây phản ảnh vẫn còn hoạt động tại các nghĩa trang, ảnh hưởng đến chi phí của người dân khi có người thân mất. Đề nghị tỉnh, thành phố cho thanh tra thuế của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và các chủ thầu xây dựng mộ xem có hành vi trốn thuế không? (Cử tri phường Vạn Thạnh, Vĩnh Thọ).

**Câu 18.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nâng cấp đường Chũ Đồng Tử và xây dựng hệ thống thoát nước con đường này nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cho chợ Bầu Vĩnh Thọ (Cử tri phường Vĩnh Thọ).

**Câu 19.** Hiện nay, nhiều biển số nhà được gắn mới nhưng chưa được cấp quyết định đổi biển số nhà nên rất khó khăn cho người dân trong thực hiện giao dịch và quyền lợi khác; khi người dân thực hiện các giao dịch chuyển đổi khác kèm theo cần được các cơ quan chức năng tạo điều kiện

thuận lợi, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương giải quyết sớm (Cử tri phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước).

**Câu 20.** Điện chiếu sáng tại khu tái định cư Hòn Xện đã đầu tư nhưng hiện nay không thấy hoạt động, chất lượng rất kém, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm có giải pháp giải quyết (Cử tri phường Vĩnh Thọ).

**Câu 37.** Đề nghị thành phố xử lý nghiêm vụ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn của cán bộ lãnh đạo phường Xương Huân trong việc bao che vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại 43/2 Nguyễn Bình Khiêm (Cử tri phường Vĩnh Hải).

**Câu 50.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ đường Quảng Đức (Cử tri phường Vĩnh Hòa).

**Câu 54.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng đua xe trái phép diễn ra từ 1 đến 2 giờ đêm khu vực đường 2/4 đèo Rù Rì (Cử tri phường Vĩnh Hòa).

**Câu 55.** Đề nghị Công an thành phố sớm điều tra, xử lý tình trạng đầu độc heo của nhà bà Lê Thị Mỹ trú tại Suối Tôm, tổ 13 Đường Đệ đã bị đầu độc heo, bò, dê với số lượng lớn (Cử tri phường Vĩnh Hòa).

**Câu 78.** Bảng văn hóa Phú Thạnh 1 phía trên bảng dây điện chằng chịt, khi có xe lớn chạy qua thường hay bị đứt dây điện, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Thạnh).

**Câu 88.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho phường Phương Sài lắp đặt thêm một số camera tại một số tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự (Cử tri phường Phương Sài).

**Câu 93.** Hiện nay theo quy định khi thành lập tổ dân phố phải có từ 150 đến 250 hộ dân. Tuy nhiên ở phường Tân Lập hiện nay tại tổ 1, 2, 3 Trịnh Phong, Tổ 1 có 121 hộ, Tổ 2 có 82 hộ, Tổ 3 có 114 hộ là không đủ số lượng hộ theo quy định nhưng vẫn thành lập tổ, các chế độ chính sách cho Tổ trưởng, Tổ phó, Bí thư chi bộ... là như nhau, như vậy là không công bằng cho các tổ có nhiều hộ dân, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại nhằm sát nhập hoặc có hướng kiến nghị giải quyết (Cử tri phường Tân Lập).

**Câu 94.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý cơ sở dạy học của giáo viên tại số 10 Hồng Bàng và số 27 Mạc Đĩnh Chi có mức thu học phí cao, không đúng quy định và thu một lần/quý không thu theo tháng, gây khó khăn cho phụ huynh (Cử tri phường Tân Lập).

**Câu 95.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố lắp đặt thêm hệ thống ghề đá trên tuyến công viên bờ biển vì hiện nay còn ít (Cử tri phường Tân Lập).

**Câu 96.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý các xe thô chở hàng phóng nhanh, vượt ẩu trên tuyến đường Hùng Vương (từ các trung tâm du lịch lễ hành) gây nguy hiểm cho người đi đường và có biện pháp kiểm tra xem chở hàng lậu hay hàng cấm không? (Cử tri phường Tân Lập).

**Câu 97.** Chợ Bình Tân hiện nay người dân lấn chiếm lòng đường để buôn bán gây cản trở giao thông, khi có lực lượng xử lý thì người dân dọn dẹp

vào trong nhưng khi lực lượng đi thì lại bày hàng hóa, bàn ghế tràn ra, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý hiệu quả hơn (Cử tri phường Vĩnh Nguyên).

**Câu 109.** Hiện nay, trên một số tuyến đường có lắp đặt các biển báo cấm đậu đỗ xe (đường Trần Phú, đường Yersin...) tuy nhiên các xe vẫn đậu đỗ, gây ách tắc giao thông nhưng không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri phường Lộc Thọ).

**Câu 116.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý việc người Trung Quốc núp bóng người Việt Nam để mua đất, mua nhà trái quy định của pháp luật (Cử tri phường Phước Hòa, Tân Lập).

**Câu 123.** Vị trí xây dựng Trường Tôn Đức Thắng có còn trong quy hoạch hay không (vì 02 năm nay không thấy triển khai), nếu không còn đề nghị thu hồi dự án để sử dụng mục đích khác (Cử tri xã Phước Đồng).

**Câu 129.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm di dời tái định cư 14 hộ dân khu vực taluy đường Vòng Núi Chẹt để các hộ này sớm ổn định nơi ở mùa mưa bão sắp đến (Cử tri phường Vĩnh Trường).

**Câu 131.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng nước thải ướp hải sản của các xe tải khi rửa xe gây ô nhiễm tại bến cá tạm Trường Hải (Cử tri phường Vĩnh Trường).

**Câu 135.** Ý thức tham gia giao thông của người dân hiện nay trên địa bàn thành phố rất kém, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp tuyên truyền và xử lý nghiêm khắc, lắp đặt hệ thống camera theo dõi giao thông nhằm nhắc nhở, xử phạt kịp thời đảm bảo an toàn giao thông (Cử tri phường Phước Long).

## PHỤ LỤC 2:

### Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐÃ CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT NHƯNG CHƯA CÓ KẾT QUẢ, NỘI DUNG TRẢ LỜI CHƯA ĐÚNG TRỌNG TÂM, CÒN SƠ SÀI, CHƯA RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT (46 CÂU)

**Câu 1.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư xây dựng đường Bến Chợ, Tân Trang, Vạn Hòa vì hiện nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng; Đường Nguyễn Bình Khiêm hiện nay xuống cấp trầm trọng đề nghị thành phố quan tâm cho đầu tư sớm vì nhân dân kiến nghị đã lâu nhưng chưa triển khai (Cử tri phường Xương Huân).

**Câu 2.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm di dời các hộ dân buôn bán trên chợ tạm ở đường Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thái Học, đường không tên, đường Bến Chợ... để có lối đi cho người dân, trả lại điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán, sinh hoạt của người dân vì đã trễ hạn quá nhiều về thời gian cam kết sử dụng tạm của chủ đầu tư (Cử tri phường Xương Huân).

**Câu 12.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư nâng cấp hẻm 157 đường 2/4 vì hiện nay đã xuống cấp (Cử tri phường Vạn Thắng).

**Câu 14.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm giải quyết dứt điểm nhà 14 Phương Câu để gia đình có nơi ở ổn định (Cử tri phường Vạn Thạnh).

**Câu 17.** Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố yêu cầu Công ty Sông Đà đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chợ Đầm, trả lại mặt bằng các đường được sử dụng làm chợ tạm vì đã quá hạn cam kết với dân (đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Hồng Sơn, đường Bến Chợ, đường không tên...) (Cử tri phường Vạn Thạnh).

**Câu 22.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cho tổ dân phố Sơn Hải, tổ dân phố Cù Lao Hạ và tổ dân phố Sơn Phước 2, phường Vĩnh Thọ vì hiện nay đã xuống cấp (Cử tri phường Vĩnh Thọ).

**Câu 24.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp hẻm khu vực của nhà bà Trần Thị Mạnh thuộc tổ dân phố Cù Lao Hạ nhằm giải quyết tình trạng ngập nước khi trời mưa tại hẻm này (Cử tri phường Vĩnh Thọ).

**Câu 26.** Các hộ dân bị sập nhà (13 hộ) tại Tổ 6, 7 Hà Ra do thiên tai, đã 4 năm nay nhưng vẫn chưa được cấp đất tái định cư, phải thuê nhà ở tạm; vì địa phương không cho xây dựng lại nhà chỗ cũ. 100 hộ dân tại Tổ 6 Hà Ra có đơn xin di dời trước, vì khu vực này thường xuyên bị ảnh hưởng mưa bão,

đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết sớm, không để kéo dài tình trạng này (Cử tri phường Vĩnh Phước).

**Câu 33.** Khu dân cư AT Vĩnh Hải, đường giao thông hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng do xe tải nặng vào làm hư hỏng đường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư sửa chữa và có biện pháp xử lý xe tải chạy vào các tuyến đường này (Cử tri phường Vĩnh Hải).

**Câu 35.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xây thêm lớp học tại trường mầm non Vĩnh Hải để con em được vào học tại các trường ở địa phương (Cử tri phường Vĩnh Hải).

**Câu 38.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư đường vành đai Núi Sạn, nâng cấp mở rộng đường Dương Văn Nga, hiện không có hệ thống thoát nước, xuống cấp trầm trọng, việc đi lại của người dân rất khó khăn (Cử tri phường Vĩnh Hải).

**Câu 39.** Đề nghị thành phố quan tâm xây dựng Công viên tại Lô 3 – 132 Khu Dân cư AT phường Vĩnh Hải, hiện là khu đất trống, trở thành nơi tập kết rác, xà bần... ô nhiễm môi trường (Cử tri phường Vĩnh Hải).

**Câu 41.** Trường mầm non Vĩnh Lương không nhận hết học sinh của địa phương, số dôi dư thành phố sẽ giải quyết thế nào, đề nghị cho cử tri biết (Cử tri xã Vĩnh Lương).

**Câu 42.** Thôn Văn Đăng 3 hiện nay chưa có trụ sở họp dân, nên khi họp dân phải họp ngã ba đường, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xây dựng trụ sở họp dân, cũng là tiêu chí để xây dựng nông thôn mới (Cử tri xã Vĩnh Lương).

**Câu 43.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm bắt nước sinh hoạt cho thôn Cát Lợi, thôn Văn Đăng 2 vì hiện nay chưa có (Cử tri xã Vĩnh Lương).

**Câu 48.** Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, và đối xử không công bằng trong xử lý, ở Thôn Văn Đăng 2: cùng là không có giấy phép xây dựng nhưng có nhà thì bị đập phá, cưỡng chế phá dỡ; có nhà thì cho tồn tại hoặc không bị xử lý gì, đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý công bằng, đúng quy định (Cử tri xã Vĩnh Lương).

**Câu 51.** Trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, một con đường có 02 tên: Một bên tên đường Ba Làng, một bên tên đường Dương Hiến Quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm thống nhất chỉ đặt một tên duy nhất (Cử tri phường Vĩnh Hòa).

**Câu 56.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện công trình Mương thoát nước suối cạn Hòa Tây - Hòa Trung (gồm 4 tổ: tổ 1, 2 Hòa Tây; tổ 12, 17 Hòa Trung) con mương cần được xây dựng cống hộp vì hiện nay ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng (Cử tri phường Vĩnh Hòa).

**Câu 57.** Khu dân cư của nhà máy Z753 hiện nay các con đường trong khu dân cư đã xuống cấp, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư sửa chữa (Cử tri phường Vĩnh Hòa).



**Câu 58.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng không phép khu vực Nam Hòn Khô (Cử tri phường Vĩnh Hòa).

**Câu 59.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư xây dựng đường Nguyễn Khắc Viện nhằm tạo thuận lợi cho dân đi lại (Cử tri phường Vĩnh Hòa).

**Câu 64.** Năm 2015, do tình trạng hạn hán nên không sản xuất được lúa, Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm xem xét giải quyết cho bà con nông dân (Cử tri xã Vĩnh Trung).

**Câu 66.** Khu dân cư tại đường từ ngã ba đường ray xe lửa rẽ trái xuống Hòn Nghê 1 (Đường Nguyễn Xiển) dân cư đông nhưng hệ thống thoát nước chưa tốt, không có điện đường và thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Ngọc).

**Câu 69.** Đường đôi 82 tại thôn Hòn Nghê 2 đã xây dựng xong nhưng đèn chiếu sáng chưa có, đường đã làm xong nhưng một số đoạn chất lượng chưa đảm bảo, một số đoạn bị ngập nước, người dân đào đường bắt nước gây hư hỏng đường, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri xã Vĩnh Ngọc).

**Câu 76.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu đầu tư xây dựng trường mầm non và tiểu học tại các thôn Tân Thành, Liên Thành, Vĩnh Thành (Cử tri xã Vĩnh Phương).

**Câu 79.** Tiêu chí nhà văn hóa theo đề án nông thôn mới là không phù hợp vì có một số nhà văn hóa xây xong không ai quản lý, gây mất tài sản (nhà văn hóa Phú Bình), đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh sang các tiêu chí khác phù hợp hơn (Cử tri xã Vĩnh Thạnh).

**Câu 82.** Đường Ngô Đến khu vực Ngọc Sơn vẫn còn tình trạng ngập úng, nước không thoát được, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết (Cử tri phường Ngọc Hiệp).

**Câu 87.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư, xây dựng mở rộng đường Thủy Xưởng - Phương Sài (Cử tri phường Phương Sài, Phương Sơn).

**Câu 89.** Đường Hải Đức đã quy hoạch 15 năm chưa mở rộng gây khó khăn cho đời sống của người dân, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm mở rộng đường này (Cử tri phường Phương Sơn).

**Câu 90.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm sớm xây dựng trường trung học cơ sở Phan Sào Nam tại số 03 Thủy Xưởng (Cử tri phường Phương Sơn).

**Câu 92.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm giải quyết việc mở cổng của Sư Đoàn 305 tại hẻm 63 Nguyễn Thị Minh Khai và thông báo kết quả cho người dân biết vì việc mở cổng này làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong hẻm (Cử tri phường Tân Lập).

**Câu 100.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân vì hiện nay đã quá lâu không thấy triển khai (Cử tri phường Vĩnh Nguyên).

**Câu 103.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng thêm trường mầm non cho phường Vĩnh Nguyên vì hiện nay không đủ chỗ cho người dân gửi trẻ (Cử tri phường Vĩnh Nguyên).

**Câu 105.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp cung cấp nước sạch ở đảo Trí Nguyên để cung cấp nước cho nhân dân trên đảo (Cử tri phường Vĩnh Nguyên).

**Câu 106.** Hiện nay trên địa bàn thành phố nhiều tuyến đường không còn vỉa hè cho người đi bộ; đường có vỉa hè hầu hết đã bị người dân lấn chiếm để giữ xe, đặt bàn ăn uống, hoặc kinh doanh buôn bán... không còn chỗ cho người đi bộ, người đi bộ phải đi xuống lòng đường dành cho xe cơ giới, gây mất an toàn giao thông và tính mạng cho người dân, điển hình như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Biệt Thự..., trong khi đó rất ít thấy lực lượng chức năng (Công an, Quản lý đô thị...) kiểm tra, xử lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành chức năng có giải pháp giải quyết vấn đề trên (cử tri các phường Vĩnh Trường, Lộc Thọ, Phước Hoà, Phước Hải...).

**Câu 111.** Hiện nay khu phố Tây thuộc tổ 4, 5, 6 Quân Trấn, Lộc Thọ khi trời mưa bị ngập nước ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết dứt điểm (Cử tri phường Lộc Thọ).

**Câu 115.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đặt tên đường ngang nối từ đường Tô Hữu sang đường Nguyễn Khanh và đánh lại biển số nhà tại đoạn đường này, vì hiện tại quá dài (khu vực Chung cư số 02 Lê Hồng Phong (Cử tri phường Phước Hải).

**Câu 117.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung xây dựng cơ sở mầm non cho phường Phước Hoà, vì học sinh đông phải gửi sang học các phường lân cận (Cử tri phường Phước Hoà).

**Câu 119.** Đường Đô Lương chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đường dốc, không có hệ thống thoát nước nên nước thải từ đầu đường chảy xuống phía cuối đường gây ô nhiễm cho các hộ dân; đề nghị thành phố kiểm tra, sớm có kế hoạch đầu tư mới (Cử tri phường Phước Hoà).

**Câu 120.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu mở rộng, nâng cấp toàn bộ hệ thống hạ tầng đường giao thông trong khu dân cư và hệ thống thoát nước thải thuộc khu dân cư Hòn Rớ I, vì hiện trạng lòng đường quá hẹp từ 2,5 - 3m, mở rộng lên 5 - 7m và cải tạo lại hệ thống xử lý, thoát nước thải (Cử tri xã Phước Đồng).

**Câu 122.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thống kê số lượng các trường học trên địa bàn xã Phước Đồng để xem xét tiếp tục đầu tư xây dựng

thêm các phòng học ở các cấp học, vì hiện nay đa số các trường số lượng học sinh theo quy định đã quá tải (Cử tri xã Phước Đồng).

**Câu 125.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Nhà văn hoá thôn Phước Sơn để đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới (Cử tri xã Phước Đồng).

**Câu 130.** Các cơ sở chế biến nước mắm: Cơ sở của bà Hương Lan, Ngọc Trang tại tổ 2 Bình Tân, Vĩnh Trường; Ngọc Khang, Hạnh Quyến, Phương Trang (Phước Long) khi vận chuyển đồ nước xác mắm trên đường vận chuyển (đường Chế Lan Viên....) gây ô nhiễm môi trường, các ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng vẫn tái diễn, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xử lý và yêu cầu di dời đi nơi khác (Cử tri phường Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Phước Long).

**Câu 133.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đầu tư xây dựng công trình vệ sinh cho điểm học phụ của trường tiểu học tại chùa Đông Độ; trường mầm non Vĩnh Trường vì hiện nay không có công trình vệ sinh nên các cháu đi vệ sinh rất khó khăn (Cử tri phường Vĩnh Trường).

**Câu 134.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư nâng cấp đường Châu Văn Liêm, đường Nguyễn Thị Định (Cử tri phường Phước Long).

**Câu 136.** Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư xây dựng chợ Phước Thái nhằm giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường buôn bán gây cản trở giao thông (Cử tri phường Phước Long).